



ที่ สป ๐๖๑๙/ ๑๗๖

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทะ
ถนนลำปาง - แม่ทะ สป ๕๒๑๕๐

๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง การประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

เรียน พัฒนาการจังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้เข้ารับฟังการประชุมฯ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สรุปสาระสำคัญในการประชุมฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ จังหวัดลำปางขอให้อำเภอมอบหมายพัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ติดตามรับชมการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ในวันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผ่านวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) นั้น

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ได้ดำเนินการติดตามรับชมการประชุมฯ ในวันและเวลาดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายชื่อผู้ร่วมรับฟังการประชุมฯ และสรุปสาระสำคัญในการประชุมฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ





(นางนัญญา สมฤทธิ์)
พัฒนาการอำเภอแม่ทะ

รายชื่อผู้เข้ารับฟังการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช.

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางนัญญา สมฤทธิ	พัฒนาการอำเภอ		
๒	นายอำนาจ แก้วหนองยาง	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ		
๓	นางสาวสุวิมล เมืองคำบุตร	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ		
๔	นางชลิรัตน์ อินทร์วารี	นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	ชลิรัตน์ อินทร์วารี	
๕	นางสาวอนุสรรา ใหม่วัฒนา	นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	อนุสรรา ใหม่วัฒนา	
๖	นางสาวศศิลักษณ์ สุขกรณ์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ		

สรุปสาระสำคัญในการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช.

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หมายเหตุ
๑.	สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชน (กรม.) เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕	<p>การดำเนินงานจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ๑. หน่วยงานพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงกับเลขบัตรประชาชน ๑๓ หลัก ๒. ศจพ. ทุกระดับ เติมเต็มข้อมูลในระบบ Logbook ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ๓. ศจพ.จ. พัฒนาข้อมูลทางกายภาพ ให้เป็นปัจจุบัน - ร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ๑. ศจพ. ทุกระดับ นำเข้าข้อมูลการดำเนินการต่างๆ ของคนหรือครัวเรือนในระบบ Logbook เป็นประจำ ๒. ศจพ. ทุกระดับ จัดทำหลักเกณฑ์การกำหนดขั้นของการพัฒนา ได้แก่ ขั้นอยู่รอด ขั้นพอเพียง และขั้นยั่งยืน ๓. สศช. ร่วมกับ NECTEC จัดทำจอแสดงผลเป้าหมายและการดำเนินงาน - ร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ๑. ทุกหน่วยงาน บูรณาการการทำงานตามแนวทางการแก้ไขและพัฒนาฯ ตาม ๕ มิติของความชัดเจน โดยเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนของกลุ่มเป้าหมายในระบบ TPMAP ภายใน ๑๐ ก.ย. ๖๕ ๒. สศช. พัฒนาเมนูแกจนให้ครอบคลุมตามภูมิสังคม ๓. ศจพ. ทุกระดับ บันทึกข้อมูลในระบบ Logbook ๔. ศจพ.อ. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินการของ ศจพ. ทุกระดับผ่านสื่อสังคมออนไลน์ - ร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างยั่งยืน ๑. ร่วมพัฒนาแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติการจังหวัดรายปี ๒. จัดทำโครงการในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยแบบพุ่งเป้า ๓. เร่งดำเนินการพัฒนาต้นแบบ ศจพ. นำร่อง (ศจพ. Model) <p><u>การแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ๑. ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานตามแนวทางแก้ไขและพัฒนาฯ ตาม ๕ มิติของความชัดเจน โดยเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนของกลุ่มเป้าหมายในระบบ TPMAP ภายใน ๓๐ ก.ย. ๖๕ ๒. ควรสร้างการรับรู้แก่ประชาชนที่มีปัญหาหนี้สินครัวเรือน แจ้งความต้องการรับความช่วยเหลือผ่านผู้นำชุมชน เพื่อแจ้งมายัง ศจพ. ในระดับต่างๆ ตามลำดับต่อไป 	

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หมายเหตุ
		<p>๓. ควรจัดให้มีช่องทางหรือวิธีการที่กลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงการปรึกษาหารือหรือรูปแบบของการช่วยเหลือที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ด้วยตนเองเพิ่มเติม พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ช่องทางหรือวิธีการดังกล่าวให้ชัดเจนและทั่วถึงด้วย</p>	
๒.	<p>ภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	<p>ทบทวนภารกิจและเกณฑ์การวัดผลให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ให้กองแผนงานรวบรวมผลการทบทวนจาก สสช./สภว. ในภารกิจที่ ๑ การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภารกิจที่ ๒ การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบโคก หนอง นา โมเดล ภารกิจที่ ๔ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ แจ่ง จังหวัด ภายในวันที่ ๘ ก.ค. ๖๕</p>	
๓.	<p>การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาส ๔</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ให้สำนัก/กอง/ศูนย์ และจังหวัดเร่งดำเนินการโครงการที่มีแผนดำเนินการไตรมาส ๑ - ๓ ให้แล้วเสร็จตามแผน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ - ให้สำนัก/กอง/ศูนย์ และจังหวัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานและบริหารงบประมาณ ในไตรมาส ๔ ตามวงเงินที่ได้รับการจัดสรรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - ให้สำนัก/กอง/ศูนย์ และจังหวัด ดำเนินกิจกรรมตามผลผลิต/โครงการ แล้วเสร็จ กรณีมีเงินเหลือจ่ายให้ส่งงบประมาณคืนกรมการพัฒนาชุมชนทันที 	
๔.	<p>การรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	<ul style="list-style-type: none"> - พจ. กำชับการบริหารการปฏิบัติงานและเวลาในการจัดทำรายงานของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเวลาในการปฏิบัติงานในพื้นที่หมู่บ้าน/ตำบล - พจ. วางแผนมอบหมายเจ้าหน้าที่และอำนวยการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการสอบถามข้อมูลเพื่อให้การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ทันเวลา และนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 	
๕.	<p>สรุปรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ (สตร.)</p>	<p>การดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ขอให้สนับสนุนให้พัฒนากร/ทีมปฏิบัติการ/ทีมพี่เลี้ยง ติดตามเยี่ยมครัวเรือนที่ผ่านการช่วยเหลือเบื้องต้น เป็นระยะๆ และให้สร้างการเรียนรู้แก่ครัวเรือน เพื่อไม่ให้กลับมาเป็นครัวเรือนยากจนซ้ำอีก ๒. เน้นย้ำบูรณาการให้ความช่วยเหลือตามสภาพปัญหา ให้ครบทุกเป้าหมายและเสร็จสิ้นในระดับอำเภอ ภายใน ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๕ ๓. ขอให้บันทึกข้อมูลความช่วยเหลือในระบบ Logbook ทุกครั้ง 	

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หมายเหตุ
		<p>โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"</p> <p>๑. ขอให้ติดตามสนับสนุนครัวเรือน CLM และ HLM ดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคี อย่างน้อยเดือนละ ๑-๒ ครั้ง/เดือน โดยเฉพาะจังหวัดที่มีระดับ C จำนวนมาก</p> <p>๒. ขอให้นำหลักกิจกรรมธรรมชาติ แก้ไขในเบื้องต้นก่อน และประสานหน่วยงานที่มีศักยภาพช่วยปรับปรุงพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่มีอุปสรรค อาทิ ดินเปรี้ยว/น้ำเปรี้ยว บ่อน้ำไม่กักเก็บน้ำ เป็นต้น</p> <p>๓. ขอให้สร้างกระแส "โคก หนอง นา แหล่งอาหารเพื่อสุขภาพ เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน" และส่งเสริมการแบ่งปันกันเอง/ครัวเรือน ยากจน/กลุ่มเปราะบาง</p> <p>๔. ให้จัดทำข้อมูลผลผลิตในแปลงโคก หนอง นา</p> <p><u>การดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ</u></p> <p>๑. ขอให้วิเคราะห์ร่วมกลุ่มเป้าหมาย ๔ ร. ข้อมูล ทั้ง ๕ กระบวนงาน (การเข้าถึงปัจจัยการผลิตการสร้างองค์ความรู้ การตลาด การสื่อสาร สร้างการรับรู้เพื่อความยั่งยืน การบริหารจัดการ) เพื่อให้กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานในจังหวัดให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น</p> <p>๒. ขอให้ให้จังหวัดประสานความร่วมมือบริษัทประชารัฐสามัคคี ส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรของครัวเรือน โคก หนอง นา</p>	

ลงชื่อ ชลีรัตน์ อินทร์วารี ผู้สรุปการประชุมฯ
(นางชลีรัตน์ อินทร์วารี)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

รูปภาพผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕
วันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

